

สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัคร สพท.และโรงเรียนในสังกัด เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568

นำเสนอเมื่อ : 13 ม.ค. 2568

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้เปิดรับสมัคร รางวัล เลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่น สอดคล้องตามคุณสมบัติสมัครเข้ารับรางวัลฯ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุญาตให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด พิจารณาส่งผลงานที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ส่งผลงานเข้าสมัครรับรางวัลฯ ดังกล่าว

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียน ดังนี้

๑. ขอประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด พิจารณาส่งผลงาน เข้าสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดแนวทางการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท/ สาขาและแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ และคลิปวิดีโอแนวทางการสมัครและ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ (รายละเอียดตาม QR Code ดังแนบ หรือที่ลิงกาด้านล่าง)

๒. หากหน่วยงานในสังกัดของท่านมีความประสงค์จะสมัครรับรางวัลฯ ขอความอนุเคราะห์ ให้กรอกข้อมูลแบบฟอร์มฯ ตาม QR Code และส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psdcobec@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จะเป็นผู้รวบรวมและกรอกข้อมูลในระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐให้ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

๓. สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการเปิดคลินิกรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Online เพื่อให้หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ ได้ปรึกษาหารือโดยวันและเวลาที่จัดคลินิกจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การเสนอผลงานเข้าสมัครรับรางวัลฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเน้นย้ำตามนโยบายการลดภาระงานครู โดยมีหลักการว่าต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของหน่วยงานและไม่ทำให้เกิดเป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติ



ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/ว๑๓

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้เปิดรับสมัคร รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่น สอดคล้องตามคุณสมบัติสมัครเข้ารับรางวัลฯ เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุญาตให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดพิจารณาเสนอผลงานที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ส่งผลงานเข้าสมัครรับรางวัลฯ ดังกล่าว

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอนำเรียน ดังนี้

๑. ขอประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด พิจารณาส่งผลงานเข้าสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดแนวทางการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท/สาขา และแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ และคลิปวิดีโอแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ (รายละเอียดตาม QR Code ดังแนบ)

๒. หากหน่วยงานในสังกัดของท่านมีความประสงค์จะสมัครรับรางวัลฯ ขอความอนุเคราะห์ให้กรอกข้อมูลแบบฟอร์มฯ ตาม QR Code และส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psdcobec@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นผู้รวบรวมและกรอกข้อมูลในระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐให้ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

๓. สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีการเปิดคลินิกรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Online เพื่อให้หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ ได้ปรึกษาหารือ โดยวันและเวลาที่จัดคลินิกฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การเสนอผลงานเข้าสมัครรับรางวัลฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเน้นย้ำตามนโยบายการลดภาระงานครู โดยมีหลักการว่าต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของหน่วยงานและไม่ทำให้เกิดเป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติ



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๕

“เรียนดี มีความสุข”